

คณะกรรมการมูลนิธิ

ประธานกรรมการ : นางอภิญญา เวชยชัย
 รองประธานกรรมการ : นางณัฐวดี ณ มโนรม
 กรรมการ : นางจรรยา ทะรักษา นางณูณี เลิศไกร
 นางทองไพเราะ ปุ้ยตระกูล นางพรรณพิมล วิบุลากร
 นายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นายโอภาส วโรภาส
 กรรมการและเหรัญญิก : นางคาราวรรณ ธรรมารักษ์
 กรรมการและเลขานุการ : นางสาววาสนา เก้านพรัตน์



มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

(The Center for The Protection of Children's Rights Foundation)

“ ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก ”

ร่วมสนับสนุน

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การคุ้มครองและ
 ป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงาน

โดยบริจาคผ่าน

- ★ **เช็ค** ส่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- ★ **ธนาคัด** ในนามมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ส่งจ่าย บ.ณ.บางกอกใหญ่
- ★ **โอนเงิน** เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
- ★ **ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ**
เลขที่บัญชี 017 - 2 - 35098 - 3
- ★ **ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธิ์สามต้น**
เลขที่บัญชี 067 - 2 - 51383 - 9
- ★ **ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย**
เลขที่บัญชี 119 - 0 - 63365 - 9
- ★ **ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนาบนาเหนือ**
เลขที่บัญชี 000 - 1 - 89258 - 4

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ และวันที่โอนหรือส่งโทรสารใบโอนมายัง

โทรสาร 0-2412-9833 อีเมลล์ : cpcrdonation@gmail.com

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศลลำดับที่ 570
 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้



เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
 กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0-2412-0739 0-2412-1196
 โทรสาร 0-2412-9833 อีเมลล์ : cpcrheadoffice1981@gmail.com

www.thaichildrights.org



มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก



cpcr มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก



www.thaichildrights.org

ความเป็นมา

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 581
 เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2524 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
 คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ และเด็กที่ได้รับการ
 เลี้ยงดูโดยมิชอบ โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ
 ในการฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ
 ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย นอกจากนี้มีการดำเนินกิจกรรม
 ด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกัน
 ตนเอง และดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลแวดล้อมเด็ก
 ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้าน
 การคุ้มครองเด็ก ให้สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้อง
 คุ้มครองเด็ก

ในแต่ละปีมูลนิธิฯ มีการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและ
 บุคคลแวดล้อมเด็ก จำนวนกว่า 20,000 ราย

ตลอดระยะเวลาการทำงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตระหนักว่า
 การช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ไม่สามารถ
 ทำให้สำเร็จได้ด้วยองค์การใดเพียงองค์การเดียว จำเป็นต้องอาศัย
 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรต่อเด็ก



พันธกิจเพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

โครงการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

ดำเนินงานโดยสถาบันเพื่อการคุ้มครองเด็ก ซึ่งดำเนินการให้ความ
 ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมและได้รับการเลี้ยงดู
 โดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก
 เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง
 การคุ้มครองสวัสดิภาพ การฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนา
 การช่วยเหลือทางกฎหมาย การคืนสู่สังคม โดยดำเนินการตาม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ซึ่งเป็น
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรใน
 กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีมูลนิธิฯ
 ให้ความช่วยเหลือเด็กปีละ 300 คน



โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในการคุ้มครองเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ
 งานคุ้มครองเด็ก ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยจัด
 ประชุมหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กทุกรายกรณี การถอดบทเรียน
 การจัดอบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในการคุ้มครองเด็ก
 ในขั้นตอนต่าง ๆ



พันธกิจเพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

โครงการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง

ดำเนินงานโดยฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระทำความรุนแรงให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพจิตและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก (พ่อ แม่ ครู ฯลฯ) ให้เกิดความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและสามารถปกป้องให้เด็กปลอดภัยได้ โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา การส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพผู้ปกครอง พาเด็กพบจิตแพทย์อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ การส่งเด็กบำบัดรักษาทางการแพทย์ การจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ด้วยศิลปะบำบัด ละครบำบัด EMDR Therapy , Satir Transformational Systemic Therapy เป็นต้น

โครงการ “ศิลปะสร้างสุข”

ดำเนินงานโดยฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ซึ่งนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ (กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้านจากครอบครัว มาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู เด็ก ๆ รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว คิดถึง ครอบครัว หลายครั้งที่ก้าวพลาดใช้ความรุนแรง ใช้สารเสพติดแก้ปัญหา โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะบริสุทธิ์สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริง

โครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน

ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีการดูแลช่วยเหลือกัน และมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการถูกรังแก รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียน มีระบบหรือมาตรการในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและการทำงานร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน เพื่อให้มีการดำเนินงานต่าง ๆ ในอันที่จะป้องกันปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อพัฒนาให้ชุมชนนำร่องมีการดำเนินงานเรื่องการสร้างความปลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว และการดูแลเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็กในชุมชน โดยมีชุมชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็กใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพฯ

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ได้มีการดำเนินงานเรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน โดยร่วมกับชุมชนสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกและครอบครัวมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและสามารถคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม และในปี 2551 ได้เกิดความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มาจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาภายใต้โครงการ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ได้แก่ การป้องกันภัยจากทุกด้านที่จะเข้าถึงตัวนักเรียน ทั้งภัยจากสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภัยบุคคล รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสม สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และมุ่งเน้นการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม มีปัญหาพัฒนาการ นักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ นักเรียนถูกระทำทารุณกรรม นักเรียนกระทำความผิด ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กทั้งสิ้น 90 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยโรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

โครงการบ้านพาเพลิน พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก

บ้านพาเพลิน เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะความปลอดภัย เปิดทำการทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เริ่มเปิดทำการเมื่อเดือนมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีตั้งแต่อายุ 4-13 ปี กิจกรรมของบ้านพาเพลินมีอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจชุมชน สำรวจความต้องการของเด็ก ออกแบบกิจกรรม ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็นผู้นำจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการกิจกรรมเน้นการสร้างกระบวนการทางความคิดและเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งคิด ทดลองและลงมือทำด้วยตนเอง

